



LÂM ĐỒNG

Tòa soạn: 38 QUANGTRUNG - ĐÀ LẠT
Điện thoại: 3822472 - 3822473
Fax: 3827608
E-mail: tsbaolamdong@gmail.com
SỐ 4665 - THỨ TƯ, NGÀY 23/11/2016

CƠ QUAN CỦA ĐẢNG BỘ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TỈNH LÂM ĐỒNG - TIẾNG NÓI CỦA ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN, NHÂN DÂN LÂM ĐỒNG

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri

Từ ngày 20 - 23/11, các tổ đại biểu HĐND tỉnh khóa IX (nhiệm kỳ 2016 - 2021) đã có buổi tiếp xúc với cử tri các địa phương trong tỉnh. Đồng chí Trần Đức Quận - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã tiếp xúc cử tri phường 9, phường 10 và một số địa phương khác.

Ghi nhận tại các địa phương, đa số cử tri kiến nghị đại biểu HĐND tỉnh về việc xuống cấp nhiều tuyến đường giao thông, ô nhiễm môi trường tại khu vực suối Cam Ly, chậm trễ trong

cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, kiến nghị tỉnh cần quan tâm giải quyết dứt điểm khu tái định cư Phạm Hồng Thái kéo dài quá lâu nhưng chưa được giải quyết dứt điểm... Việc tìm đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp vẫn gặp khó khăn, giá cả xuống thấp, tình hình mất trật tự an toàn giao thông còn diễn biến phức tạp, tệ nạn trộm cắp, ma túy có chiều hướng gia tăng... cử tri đề nghị cơ quan chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát, có biện pháp phòng ngừa trấn áp

tội phạm nhằm đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Tại các khu vực vùng sâu, vùng xa, vùng DTTS, việc quy hoạch bố trí tái định cư chưa kịp thời, cử tri kiến nghị tỉnh quan tâm giải quyết...

Đại diện chính quyền địa phương đã trực tiếp giải trình những vấn đề liên quan thuộc thẩm quyền, các tổ đại biểu HĐND tỉnh đã ghi nhận, tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri để tổng hợp báo cáo tại kỳ họp thứ hai HĐND tỉnh khóa IX diễn ra vào đầu tháng 12/2016. **N. THU**

NHỚ LỜI BÁC DẠY

Đảng ta không phải trên trời sa xuống... Đảng là người nên cũng có lúc sai lầm... Vì vậy, Đảng cách mạng cần tự phê bình và phê bình như ta cần không khí.

(HỒ CHÍ MINH TOÀN TẬP, TẬP 4, NXBCTQG H.1995, TR.165)

Phấn đấu đưa Đa Tẻ thoát khỏi топ các huyện khó khăn



Thu hoạch lúa chất lượng cao tại cánh đồng xã An Nhơn. Ảnh: Trương Thái Anh Quốc

ĐẢNG BỘ XÃ GIA BẮC (DI LINH) Tạo những chuyển biến mới

Sau Đại hội Đảng bộ xã lần thứ IX (nhiệm kỳ 2015 - 2020), Đảng bộ xã Gia Bắc (huyện Di Linh) đã tập trung làm tốt công tác xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; từ đó, tạo được bước chuyển biến mới trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành phát triển kinh tế, xã hội, chăm lo đời sống của người dân. Nghị quyết của Đảng bộ xã đã đi vào cuộc sống.

TRANG 2

Điểm sáng trong học tập và làm theo gương Bác

TRANG 2

KINH TẾ

Gia đình trưởng thôn làm kinh tế giỏi

TRANG 3

VĂN HÓA - XÃ HỘI

Không chỉ là nơi trồng giữ trẻ

TRANG 5

ĐỜI SỐNG - PHÁP LUẬT

Hiệu quả quản lý bảo vệ rừng của BQL rừng phòng hộ Đại Ninh

TRANG 6

Trao niềm vui - nhận nụ cười

Giữa những vất vả đời thường, cuộc sống hiện đại vội vã, đâu đó trong xã hội vẫn có những mảnh đời, góc khuất cần giúp đỡ. Chẳng nhiều nhận gì, chỉ cần vài manh áo, tấm chăn, cái giường hay chiếc bình thủy cũ... vậy mà thiết thực, ấm áp nhường nào. Đó là những điều ở địa chỉ 41 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 7, TP Đà Lạt đang đem lại cho những người khó khăn.

Người Việt thường có câu "cũ người mới ta" quả không sai. Nhìn những ánh mắt rạng rỡ của những em học sinh đến tìm được quyển sách giáo khoa mình đang cần, em gái nhỏ hơn hờ ướm lên mình chiếc áo len ấm áp hay cụ bà lom khom chọn rồi móm mém cười khi tìm được một chiếc áo khoác nâu vừa vặn vào những ngày Đà Lạt đang lập đông mới thấy hết những "nụ cười" nhận lại.

TRANG 7

Đề nâng cao tỷ trọng ngành chăn nuôi



TRANG 3

Đưa nghị quyết vào cuộc sống

ĐẢNG BỘ XÃ GIA BẮC (DI LINH)

Tạo những chuyển biến mới

Sau Đại hội Đảng bộ lần thứ IX (nhiệm kỳ 2015 - 2020), Đảng bộ xã Gia Bắc (huyện Di Linh) đã tập trung làm tốt công tác xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; từ đó, tạo được bước chuyển biến mới trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành phát triển kinh tế, xã hội, chăm lo đời sống của người dân. Nghị quyết của Đảng bộ xã đã đi vào cuộc sống.

Từ đầu nhiệm kỳ khóa mới đến nay, Đảng ủy xã luôn chú trọng đến công tác chính trị tư tưởng cho đảng viên. Trong đó, cốt lõi là việc tiếp tục triển khai Chỉ thị 03 - CT/TW, nay là Chỉ thị 05 - CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" và phong trào "4 biết, 4 giữ gìn, 4 không, 4 chống" do Huyện ủy Di Linh phát động.

Xây dựng hệ thống chính trị

Ông K'Lang, Bí thư Đảng ủy xã Gia Bắc cho biết: Sau khi tổ chức xong Đại hội Đảng bộ xã khóa mới (nhiệm kỳ 2015 - 2020), Đảng ủy xã tiếp tục củng cố, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và lãnh đạo, tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp (nhiệm kỳ 2016 - 2021) trên địa bàn xã. Tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu HĐND xã, Đảng ủy xã tiếp tục sắp xếp, bố trí đề kiện toàn bộ máy cán bộ trong hệ thống chính trị; đồng thời, tiếp tục quy hoạch, đào tạo đội ngũ cán bộ của xã. Sau khi kiện toàn bộ máy cán bộ khóa mới, xã Gia Bắc có 95% cán bộ đạt chuẩn về chuyên môn theo quy định. Nhìn chung, chất lượng đội ngũ cán bộ khóa mới được nâng lên một bước so với khóa trước.

Cũng theo ông K'Lang, cùng với việc bố trí đề kiện toàn đội ngũ cán bộ, Đảng ủy đã xây dựng Quy chế làm việc và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ, đảng viên. Đảng ủy đã tập trung triển khai Nghị quyết và bằng mọi biện pháp tích cực nhất để nhanh chóng đưa Nghị quyết đại hội Đảng các cấp vào cuộc sống.

Mặt thuận lợi trong việc triển khai Nghị quyết là Đảng bộ đã "xóa" xong chi bộ sinh



Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Đức Quận (đứng giữa) thăm vườn cà phê tái canh của ông K'Hoi (xã Gia Bắc). Ảnh: X.Long

Trong lần làm việc mới đây tại Đảng ủy xã Gia Bắc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng Trần Đức Quận đã ghi nhận và khen ngợi Đảng bộ xã đã xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Nhờ vậy, kinh tế, xã hội và đời sống của người dân từng bước nâng cao; tỷ lệ hộ nghèo giảm nhiều; nông thôn mới có nhiều khởi sắc...

hoạt ghép; đội ngũ cán bộ của xã có sự đoàn kết, đồng thuận cao và cuối năm 2015, Đảng bộ xã được Ban Thường vụ Huyện ủy công nhận là Đảng bộ TSVM... Nhờ vậy, Đảng bộ xã Gia Bắc tạo được khí thế và bước chuyển

biến mới ngay từ đầu nhiệm kỳ.

Riêng trong 10 tháng đầu năm 2016, Đảng bộ xã đã kết nạp thêm 6 đảng viên mới, đạt 86% kế hoạch; nâng tổng số đảng viên trong Đảng bộ hiện có trên 60 người; sinh hoạt tại 7 chi bộ (5 chi bộ thôn, 1 chi bộ trường học và 1 chi bộ quân sự). Công tác kết nạp đảng viên gắn với việc quy hoạch, đào tạo cán bộ trẻ đề chuẩn bị bổ sung nguồn cán bộ tại chỗ của xã trong tương lai.

Nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống

Theo ông K'Vững, Chủ tịch UBND xã Gia Bắc, Nghị quyết đại hội Đảng các cấp, đặc biệt là Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã, đã đi vào cuộc sống và khơi dậy được các phong trào

thi đua yêu nước của quần chúng, tạo chuyển biến và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng của địa phương.

Từ năm 2015 đến nay, xã Gia Bắc bắt đầu triển khai Chương trình tái canh cà phê. Tuy chậm hơn các xã khác trong huyện, nhưng bà con dân tộc thiểu số trong xã đã tái canh được 40 ha cà phê (ghép và trồng lại bằng cây giống thực sinh cao sản). Nhiều hộ dân trong xã bắt đầu phát triển chăn nuôi bò, heo và gia cầm. Ngoài 1.126 ha cà phê, trong vụ hè thu năm 2016, bà con đã trồng xen 430 ha bắp lai cao sản. Hơn 1/3 số hộ dân trong xã nhận khoán quản lý, bảo vệ 5.259 ha rừng... Nhờ vậy, đời sống của người dân tiếp tục được cải thiện và tỷ lệ hộ nghèo giảm dần. Điểm nổi bật là đến thời điểm này, tổng thu ngân sách trên địa bàn xã được trên 2 tỷ đồng, đạt 94% kế hoạch cả năm 2016.

Với một xã nghèo ở vùng sâu, hầu hết là đồng bào dân tộc thiểu số, cơ sở hạ tầng của xã Gia Bắc đã được Nhà nước quan tâm hỗ trợ, đầu tư từ nhiều chương trình, dự án. Hệ thống điện lưới quốc gia đã được đầu tư xây dựng. Trong những năm qua, Gia Bắc được Nhà nước đầu tư gần 27 tỷ đồng để xây dựng, sửa chữa và nâng cấp các tuyến đường giao thông nông thôn (đường liên thôn, liên xóm và các tuyến đường vào khu vực sản xuất). Trường Trung học cơ sở, Trường Tiểu học và Trường Mẫu giáo Gia Bắc đã được Nhà nước đầu tư trên 30 tỷ đồng xây dựng kiên cố, khang trang, đáp ứng nhu cầu học tập của con em trong xã. Trạm Y tế, Nhà Văn hóa cũng được xây dựng kiên cố... Nhờ vậy, diện mạo nông thôn của xã Gia Bắc có nhiều khởi sắc.

Nhiệm vụ trọng tâm của Gia Bắc hiện nay là xây dựng NTM. Hiện nay, xã đã đạt được 13 tiêu chí; còn 6 tiêu chí NTM đang tiếp tục tập trung triển khai. "Ngoài sự hỗ trợ của Nhà nước, khi nghị quyết của Đảng đã đi vào cuộc sống, thì việc vận động sức dân được thuận lợi hơn. Chúng tôi sẽ tập trung mọi nỗ lực để hoàn thành các tiêu chí NTM mà Nghị quyết của Đảng bộ xã đã đề ra" - Chủ tịch UBND xã K'Vững kỳ vọng. **KUÂN LONG**

Điểm sáng trong học tập và làm theo gương Bác

Những năm qua, việc học tập và làm theo Bác luôn được Chi bộ, Ban nhân dân thôn 13, xã Hòa Nam (Di Linh) quan tâm và cụ thể hóa bằng những hành động thiết thực, đầy ý nghĩa trong đời sống hằng ngày, góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và có sức lan tỏa trong quần chúng nhân dân...

Thôn 13 hiện có 187 hộ dân với 854 nhân khẩu. Những năm qua, nhất là từ khi được Chi bộ, Ban nhân dân thôn triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW gắn với xây dựng nông thôn mới..., ý thức của người dân từng bước được nâng cao. Tuy đa phần các hộ dân từ khắp mọi miền đất nước về đây sinh sống, nhưng họ đã phát huy tốt tinh thần đoàn kết, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, xây dựng thôn, buôn ngày càng đổi mới.

Toàn thôn có 320 ha đất sản xuất đa cây (xen canh sầu riêng, bơ, mắc ca, tiêu với cây cà phê) kết hợp với chăn nuôi gia súc, gia cầm. Đặc biệt, trong số diện tích đất nói trên thì sầu riêng là cây trồng được người dân trồng xen và phủ kín toàn bộ vườn cà phê, trong đó có 200 ha đã cho thu hoạch ổn định.

Là địa phương có thế mạnh phát triển cây công nghiệp, trong đó, cà phê là cây trồng chủ lực, nhưng vài năm trở lại đây, với giá cả thị trường ổn định thì sầu riêng luôn là cây trồng giúp bà con có nguồn thu nhập cao.

Theo thống kê, chỉ tính riêng trong niên

vu sầu riêng 2016, người dân thôn 13 đã thu hoạch với sản lượng đạt 506 tấn quả, có trị giá trên 10 tỷ đồng...

Ông Lê Thế Xết chia sẻ: "Hưởng ứng các phong trào thi đua do thôn phát động, như: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh..., hằng năm, gia đình tôi và bà con ở đây đều tích cực tham gia các lớp tập huấn, chuyển giao khoa học - kỹ thuật vào sản xuất do thôn, xã tổ chức, nhất là việc trồng và chăm sóc sầu riêng. Nhờ đó, đời sống vật chất lẫn tinh thần của gia đình tôi nói riêng và người dân trong thôn nói chung từng bước được nâng cao, thôn xóm ngày càng phát triển".

Kinh tế phát triển, đời sống của người dân ngày càng được nâng cao, đến nay, thôn 13 không còn hộ nghèo, số hộ khá, giàu, có thu nhập từ 100 - 700 triệu đồng ngày càng phổ biến. Năm 2016, thôn 13 có thu nhập bình quân đầu người đạt từ 38 - 41 triệu đồng/người/năm...

Cuộc sống kinh tế phát triển, nên người

Thời gian qua, việc học tập và làm theo Bác trên địa bàn thôn 13 đã đạt được những kết quả đáng khích lệ, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong thôn, tạo tiền đề quan trọng để Chi bộ, Ban nhân dân thôn triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

dân tham gia tích cực xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, xây dựng nông thôn mới. Riêng năm 2013, toàn thôn đã đóng góp kinh phí trên 300 triệu đồng cùng với vốn đối ứng của Nhà nước xây dựng hội trường thôn với trị giá 700 triệu đồng; vận động nhân dân hiến hàng ngàn mét vuông đất; đóng góp thêm gần 500 triệu đồng để tu sửa, nâng cấp các tuyến đường ngõ xóm, đường vào khu vực sản xuất,

đường vào nghĩa địa...

"Sự đoàn kết thống nhất trong Chi bộ và Ban nhân dân đã tạo nên sức mạnh nội sinh, góp phần nâng cao đời sống của người dân. Trước khi triển khai thực hiện các chương trình hoạt động của thôn, như chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng các tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất cho đến công tác giữ gìn an ninh - trật tự, xây dựng nông thôn mới..., chúng tôi đều đưa ra bàn bạc một cách dân chủ, công khai tại các cuộc họp thôn. Nhờ đó, luôn có sự đồng thuận, nhất trí và thống nhất cao trong quần chúng nhân dân, hình thành nhiều phong trào học tập, thi đua lao động sản xuất từ các cá nhân cụ thể lan rộng đến các xóm và cả thôn. Từ đó, hiệu quả kinh tế mang lại rất cao; an ninh - trật tự thôn xóm luôn được đảm bảo" - bà Đỗ Thị Hằng - Trưởng thôn 13, xã Hòa Nam cho biết.

Có được thành quả đó, thời gian qua, Chi bộ, Ban nhân dân thôn đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của mình trước nhân dân; luôn hằng hái, nhiệt tình, gần gũi và sâu sát với dân để đưa Chỉ thị 03-CT/TW thực sự đi vào cuộc sống, góp phần tạo sức lan tỏa sâu rộng trong quần chúng nhân dân, xứng đáng là điểm sáng trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

NDONG BRÛM

Gia đình trưởng thôn làm kinh tế giỏi

Từ Hà Tây (nay là Hà Nội) vào Đạ Tẻh với hai bàn tay trắng, sau đó chọn đất Lộc Quảng làm nơi định cư lâu dài, vợ chồng ông Đỗ Văn Tính - Nguyễn Thị Tỏi đã vươn lên đời sống khá giả, nuôi các con ăn học, trưởng thành. Đáng quý hơn, không những biết vươn lên làm giàu cho bản thân, mà cả 3 cha con ông đều được tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND xã Lộc Quảng khóa 4, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Năm 1987, do cuộc sống ở Hà Tây gặp nhiều khó khăn, vợ chồng ông Đỗ Văn Tính (1955) - Nguyễn Thị Tỏi (1960) quyết định đưa con gái nhỏ vào làm kinh tế mới tại huyện Đạ Tẻh. Sau 3 năm cật lực, chịu khó ở vùng đất Đạ Tẻh cuộc sống không những đỡ vất vả hơn ở Hà Tây, mà còn có "cửa ăn, cửa đẻ".

Tuy nhiên, với ý chí quyết tâm thoát nghèo bền vững ông Tính suy nghĩ rằng, chỉ có vùng đất trồng cây công nghiệp có giá trị kinh tế mới có cơ hội làm giàu, nên năm 1990 một lần nữa, vợ chồng ông quyết định di dời lên xã Lộc Quảng, huyện Bảo Lâm để lập nghiệp.

Buổi đầu, với vốn liếng tích lũy được ở quê hương thứ hai, vợ chồng ông mua một khu vườn bị hoang hóa, rồi khuyến bảo nhau cùng làm thuê cuộc sống để có thu nhập trang trải cuộc sống và đầu tư khai hoang mở rộng thêm diện tích vườn, cũng như trồng mới cây công nghiệp cà phê và một số hoa màu khác theo phương thức: Lấy ngắn nuôi dài. Theo thời gian, cùng sự cần cù chịu khó của vợ chồng, những năm 2000, gia đình ông Tính thực sự hạnh phúc, khi hai vợ chồng cùng 4 con có cuộc sống no đủ, nhờ nguồn thu nhập từ vườn cà phê 2,5 ha mang lại, cùng nghề phụ chăn nuôi lợn, gà, cá thả hồ.



Ông Nguyễn Văn Tính bên vườn cà phê trĩu quả đã được trồng xen 1.300 trụ tiêu. Ảnh: H. K. Giang

Không chỉ vợ chồng ông bà đồng cam chịu khó, cần cù, chịu khó lao động sản xuất, mà các con cũng theo gương bố mẹ, học hành chăm chỉ, làm việc chuyên cần. Do vậy, đến nay, các con của vợ chồng ông đều đã lập gia đình, có công ăn việc làm và đời sống kinh tế ổn định.

Các con của ông Tính không những biết làm kinh tế giỏi, mà còn tích cực tham gia công tác xã hội, có chí tiến thủ và luôn

chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước. Con gái đầu là đảng viên, con gái thứ ba Đỗ Thị Mai hiện làm kế toán xã cũng là đảng viên, hai con trai tuy không tham gia công tác xã hội, nhưng chấp hành tốt các nghĩa vụ với địa phương và nhiệt tình tham gia các phong trào do địa phương phát động. Điều đáng nói nữa là Đỗ Thị Mai từ sự nhiệt tình công tác,

gương mẫu trong mọi hoạt động tại địa phương, nên tại kỳ bầu cử HĐND các cấp vừa qua, đã được các cử tri trong xã bầu vào HĐND xã Lộc Quảng, khóa IV, nhiệm kỳ 2016-2021 và chồng của Mai, Hứa Văn Dũng, Xã đội trưởng cũng đã trúng cử vào HĐND xã Lộc Quảng, nhiệm kỳ IV (2016-2021).

Riêng bản thân ông Tính, nhiều năm liền giữ cương vị là trưởng thôn 3, được người dân tín nhiệm bầu vào HĐND xã Lộc Quảng trong 3 nhiệm kỳ.

Ở cương vị thành viên HĐND xã, 3 cha con ông Tính đã tích cực tham gia đóng góp ý kiến xây dựng nghị quyết phát triển KT-XH của xã, của huyện và có nhiều hoạt động kiểm tra, giám sát hoạt động của chính quyền thôn, xã.

Với cương vị là trưởng thôn, đại biểu HĐND xã, ông Đỗ Văn Tính không những nêu gương sáng trong cuộc sống để mọi người học hỏi, noi gương, mà còn tích cực triển khai công việc của thôn, tuyên truyền, vận động mọi người dân trong thôn, tích cực lao động sản xuất, tham gia các chương trình, các phong trào do địa phương phát động như chương trình "Xóa đói giảm nghèo", "Giúp nhau phát triển sản xuất, làm kinh tế hộ", "Chung tay xây dựng nông thôn mới", "Bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng chống tội phạm", "Xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư"...

HOÀNG ĐẠI HUYNH

Đề nâng cao tỷ trọng ngành chăn nuôi

Kết thúc năm 2016, tỷ trọng ngành chăn nuôi Lâm Đồng ước đạt 16% trong tổng giá trị sản phẩm nông nghiệp. Đến năm 2020, Lâm Đồng phấn đấu nâng tỷ trọng này lên 20 - 22% với nhiều giải pháp được thông qua.

Tăng đàn gia súc, gia cầm từ 7% trở lên

Với định hướng phát triển các vùng chăn nuôi tập trung theo quy mô trang trại, công nghiệp, trong 4 năm tới, tỉnh Lâm Đồng thông qua các chỉ tiêu tăng đàn hàng năm từ 7% gia cầm; 8,5% heo thịt đến 10% bò thịt và 20 - 25% bò sữa. Cụ thể, thông qua kỹ thuật tinh phân giới tính sẽ nâng tỷ lệ bò sữa Holstein Friesian thuần đạt 95%, tập trung trên 50 xã, phường, thị trấn thuộc các huyện Đơn Dương, Đức Trọng, Lâm Hà, Bảo Lâm và thành phố Bảo Lộc. Đến năm 2020, đạt tổng đàn bò sữa từ 40.000 - 50.000 con, sản lượng sữa tươi từ 150.000 - 200.000 tấn. Đàn bò thịt thì ưu tiên phát triển giống lai cao sản trên địa bàn 75 xã, thị trấn thuộc 10 huyện, thành phố trong tỉnh Lâm Đồng (trừ huyện Lạc Dương và thành phố Đà Lạt). Mỗi địa phương ở đây cần hình thành 1 - 2 điểm phối tinh nhân tạo các giống bò thịt lai cao sản Red Angus, Drouhmaster và BBB, đạt tổng đàn khoảng 100.000 con vào năm 2020.

Bên cạnh đó, gắn việc duy trì đàn heo bản địa chất lượng cao thuộc các địa bàn huyện Lạc Dương, Đam Rông, Đơn Dương, Di Linh và Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng khuyến khích mở rộng các cơ sở chuyên sản xuất các giống heo ngoại thương phẩm hướng nạc như: Yorkshire, Landrace, Duroc... đáp ứng nhu cầu tăng đàn trên 11 huyện, thành (trừ huyện Lạc Dương) đến năm 2020 đạt từ 500.000 - 600.000 con, sản lượng thịt



Đàn bò thịt cao sản do nông dân huyện Đơn Dương phối giống lai tạo, đạt năng suất và lợi nhuận khá cao.

Ảnh: V. Việt

khoảng 100.000 - 110.000 tấn.

Về cơ cấu phát triển đàn gia cầm cần duy trì tỷ lệ 65% gà, 23% thủy cầm và 12% chim cút; chuyển đổi từ quy mô hộ gia đình, phân tán, nhỏ lẻ sang quy mô trang trại công nghiệp đạt trên 45% tổng đàn. Để đạt sản lượng thịt gia cầm 16.000 tấn và 28 triệu quả trứng vào năm 2020, các địa bàn huyện Lâm Hà, Di Linh, Bảo Lâm và thành phố Bảo Lộc nâng cấp khoảng 5 cơ sở sản xuất giống gia cầm đạt chất lượng, khuyến khích sản xuất các loại giống gà thịt Tam Hoàng, Lương Phượng, Hubbard... và đàn gà sản xuất trứng giống như Isa Brown, Leghorn, Ai Cập...

Lâm Đồng cũng đặt vấn đề quy hoạch vùng sản xuất thức ăn chăn nuôi phù hợp. Cụ thể, trên địa bàn 10 huyện, thành (trừ

thành phố Đà Lạt và huyện Lạc Dương) phát triển 6.500 - 7.000 ha trồng cây thức ăn thô xanh, đạt sản lượng hàng năm 1,5 - 2 triệu tấn, cung cấp theo nhu cầu chăn nuôi bò sữa, bò thịt. Hoặc ở các huyện Đơn Dương, Đức Trọng, Lâm Hà thu hút đầu tư xây dựng 1 - 2 nhà máy chế biến thức ăn gia súc, đạt công suất khoảng 80.000 - 100.000 tấn/năm. Ngoài ra, tỉnh Lâm Đồng sẽ hình thành 50 - 55 cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung tại các phường, xã đảm bảo điều kiện vệ sinh, an toàn thực phẩm...

Đông bộ 3 nhóm giải pháp

Để thực hiện hiệu quả quy hoạch ngành chăn nuôi đến năm 2020 với tỷ trọng đạt đến 22% tổng sản phẩm ngành nông nghiệp, tỉnh Lâm Đồng đã thông qua 3 nhóm giải pháp

cần sự phối hợp đồng bộ của các sở, ngành chức năng để triển khai thực hiện.

Nhóm giải pháp đầu tiên là chủ động vận dụng các chính sách hỗ trợ lãi suất, giảm thuế, đào tạo nghề... cho những trường hợp phải di dời cơ sở chăn nuôi, giết mổ gia súc, gia cầm theo đúng quy hoạch. Trên từng địa phương cần kiện toàn hệ thống thú y viên, nâng cao năng lực quản lý nhà nước, tăng cường công tác kiểm tra chất lượng giống vật nuôi, kiểm soát chất lượng thịt giết mổ trước khi cung cấp sản phẩm ra thị trường.

Tiếp theo với nhóm giải pháp về vốn đầu tư, ngân sách cấp tỉnh, huyện, nguồn vốn tín dụng ưu đãi cùng nguồn vốn khác để hỗ trợ các cơ sở giết mổ tập trung, phát triển chăn nuôi nông hộ gắn với thị trường; đồng thời nghiên cứu, thử nghiệm mô hình bảo hiểm chăn nuôi để nhân rộng. Lồng ghép các chương trình, dự án xây dựng kết cấu hạ tầng tại các địa bàn quy hoạch để thu hút các doanh nghiệp đầu tư phát triển chăn nuôi.

Nhóm giải pháp trọng tâm phát triển khoa học công nghệ, đó là lựa chọn, nhập nội các giống gà mới phù hợp với điều kiện sinh thái từng địa phương; áp dụng tinh phân giới để mở rộng lai tạo đàn bò, đàn heo đạt năng suất và chất lượng cao. Xây dựng hệ thống chuồng trại chăn nuôi hiện đại với các hệ thống làm lạnh, cung cấp thức ăn tự động, xử lý chất thải đạt yêu cầu bảo vệ môi trường...

Hy vọng với 3 nhóm giải pháp nêu trên khi đi vào thực tế sản xuất, chăn nuôi gia súc, gia cầm, Lâm Đồng sẽ tăng thu nhập đáng kể cho doanh nghiệp, nông dân đầu tư, góp phần thiết thực trong chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

VĂN VIỆT

KỶ NIỆM 30 NĂM HUYỆN ĐẠ TÊH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

ÔNG BÙI VĂN HÙNG, PHÓ BÍ THƯ HUYỆN ỦY, CHỦ TỊCH UBND HUYỆN ĐẠ TÊH:

Phấn đấu đưa Đạ Tẻh thoát khỏi топ các huyện khó khăn



Ông Bùi Văn Hùng
Phó Bí thư Huyện ủy,
Chủ tịch UBND huyện Đạ Tẻh.

30 năm huyện Đạ Tẻh hình thành và phát triển là cột mốc đáng nhớ đối với vùng căn cứ cách mạng, vùng kinh tế mới còn nhiều khó khăn này. 30 năm, khoảng thời gian chưa hẳn là dài đối với một vùng đất mới nhưng cũng để lại những mốc son đáng ghi nhận. Nói như ông Bùi Văn Hùng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Đạ Tẻh, cũng là một trong những người đi kinh tế mới từ những năm huyện Đạ Tẻh chưa được chia tách, thì sau 30 năm, huyện Đạ Tẻh thay đổi quá nhanh và quá nhiều.



Thu hoạch lúa chất lượng cao tại cánh đồng xã An Nhơn. Ảnh: Trương Thái Anh Quốc

Ông cho biết: Năm 1981, tôi đi kinh tế mới vào vùng đất Đạ Tẻh. Khi đó, nơi đây là vùng đất còn rất hoang sơ, chỉ là một buôn của bà con dân tộc Mạ. Từ cảnh sắc, con người đến các điều kiện khác về giao thông, về điều kiện sản xuất còn rất kém phát triển. Thế nhưng, sau 30 năm thì huyện Đạ Tẻh đã thay đổi quá nhanh và quá nhiều. Đời sống của người dân đi kinh tế mới đã hơn trước, nhiều vùng đã phát triển ngang bằng hoặc cao hơn so với quê cũ. Những thành quả nổi bật trong thời gian qua mà huyện đã đạt được là công tác quy hoạch đô thị, bố trí dân cư. Đến nay, qua đánh giá, công tác quy hoạch này hết sức bài bản và phù hợp với thực tế, với điều kiện tự nhiên, xã hội của huyện. Chính điều này góp phần rất quan trọng, rất lớn vào việc phát triển kinh tế - xã hội, từ việc giao thương hàng hóa đến việc giao lưu văn hóa giữa các vùng.

Trong những năm qua, “bộ mặt” đô thị huyện Đạ Tẻh đã có sự thay đổi nhanh chóng từ thành thị đến nông thôn. Đặc biệt, từ năm 2009, khi huyện Đạ Tẻh thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới thì sự thay đổi càng rõ nét hơn. Tất cả đường làng, ngõ xóm từ huyện đến xã được tôn tạo, xây dựng đẹp hơn. Môi trường tự nhiên, môi trường xã hội và đời sống nhân dân được nâng lên vượt bậc. Đến nay, toàn huyện đã có 4/10 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Các xã còn lại đều đạt từ 15 tiêu chí trở lên. Bên cạnh đó, hệ thống y tế, giáo dục của huyện cũng đã đáp

ứng khá tốt nhu cầu nâng cao dân trí và chăm sóc sức khỏe nhân dân. Mạng lưới trường lớp và y tế hiện đã đều khắp, đảm bảo các tiêu chí về y tế và giáo dục. Đặc biệt, tỷ lệ hộ nghèo đã giảm rất ấn tượng. Nếu so với cách đây 5 năm, tỷ lệ này đã giảm 3 lần, chỉ còn 7% vào năm 2016. Hiện, huyện còn 2 xã nghèo là Hương Lâm và Đạ Pal. Hai xã này đang phấn đấu thoát nghèo trong thời gian gần nhất.

Phóng viên: Như vậy, huyện Đạ Tẻh đã triển khai những giải pháp nào trong suốt thời gian qua để đạt được những kết quả như trên?

Ông Bùi Văn Hùng: Trong xây dựng nông thôn mới, huyện đã ra sức tuyên truyền, tạo sự đồng thuận để người dân hiểu và nâng cao ý thức tự giác. Từ đó, phong trào xây dựng nông thôn mới đã có sự lan tỏa rộng khắp. Phương châm thực hiện mà huyện triển khai xuyên suốt là nhân dân làm, Nhà nước hỗ trợ đã mang lại hiệu quả rất tốt. Người dân nhiều địa phương trong huyện Đạ Tẻh đã nhận thức rất rõ về xây dựng nông thôn mới là của nhân dân và do nhân dân thực hiện. Cốt lõi xây dựng nông thôn mới là làm sao để kinh tế phát triển, đời sống nhân dân được cải thiện. Đây là vấn đề mà huyện rất trăn trở nên trong những năm qua huyện đã thực hiện

rất nhiều giải pháp như: Chuyển đổi cơ cấu mùa vụ, cơ cấu cây trồng, phát triển nông nghiệp theo chiều sâu... Hàng năm, trên địa bàn huyện có từ 1.200 đến 1.400 ha cây trồng được chuyển đổi cơ cấu mùa vụ với sự đồng thuận rất cao từ phía người dân. Ngoài ra, huyện cũng quan tâm chuyển đổi một số loại cây trồng như cao su, điều, dâu tằm... Bắt đầu từ năm nay, huyện cũng tập trung chỉ đạo phát triển nông nghiệp theo chiều sâu theo hướng năng suất, chất lượng, hiệu quả. Một trong những giải pháp để thực hiện định hướng này là xây dựng vùng sản xuất lúa theo hướng công nghệ cao, xây dựng vùng sản xuất Nếp Quýt đã được công nhận thương hiệu. Cùng với việc phát triển sản xuất thì huyện cũng tăng cường thực hiện chương trình sản xuất VietGAP và đẩy mạnh xúc tiến liên kết trong khâu tiêu thụ sản phẩm. Trong sản xuất nông nghiệp, huyện cũng đẩy mạnh phát triển chăn nuôi theo hướng gia trại, trang trại. Một giải pháp khác cũng được huyện rất quan tâm triển khai là đẩy mạnh hình thức tổ chức sản xuất dưới dạng tổ hợp tác và hợp tác xã. Đến nay, toàn huyện đã có hơn 20 tổ hợp tác và 1 hợp tác xã, chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp...

30 năm - Những con số ấn tượng

- 70% đường giao thông từ huyện đến xã được cứng hóa, bê tông hóa.
- 100% thôn, tổ dân phố có điện lưới Quốc gia.
- 9/10 xã có điện chiếu sáng công cộng ở trung tâm.
- 42% trường học đạt chuẩn Quốc gia.
- 90% xã đạt chuẩn Quốc gia về y tế.
- Tỷ lệ hộ nghèo còn 7%.
- Thu nhập bình quân đầu người đạt 30 triệu đồng/người/năm.

XEM TIẾP TRANG 7

Góp sức xây dựng vùng đất nghèo



Ông Trương Văn Sáu
Nguyên Bí thư
Huyện ủy Đạ Tẻh

Sinh ra và lớn ở vùng đất giàu truyền thống cách mạng - Đồng Tháp, năm 19 tuổi (1966), ông Trương Văn Sáu đã sớm giác ngộ cách mạng và tình nguyện tham gia lực lượng kháng chiến chống Mỹ cứu nước tại các chiến khu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Năm 1986, huyện Đạ Tẻh được thành lập, ông Sáu được giao làm Trưởng ban giao - công - xây rồi đảm nhận chức vụ Phó Chủ tịch, Chủ tịch UBND huyện Đạ Tẻh. Đến năm 1994, ông giữ cương vị Bí thư - Chủ tịch HĐND huyện Đạ Tẻh, đến năm 2005, ông nghỉ hưu và tham gia các hoạt động xã hội tại địa phương.

Về đời thường, với lối sống giản dị, hòa nhã, gần gũi, ông Sáu luôn phát huy tốt vai trò của một đảng viên lão thành, luôn là tấm gương sáng, mẫu mực về đạo đức, lối sống đề cán bộ và nhân dân, nhất là thế hệ

trở ở địa phương học tập và noi theo. Sau 30 năm thành lập huyện, chứng kiến diện mạo địa phương đang khởi sắc từng ngày, ông Trương Văn Sáu không thể giấu nổi niềm vui, sự xúc động và tin tưởng cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong huyện sẽ phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, cùng chung tay góp sức xây dựng quê hương Đạ Tẻh sẽ sớm được công nhận là huyện nông thôn mới; văn minh và ngày càng giàu đẹp.



Ông K'Túc
Trưởng thôn Buôn Con Ó,
xã Mỹ Đức

Ông K'Túc chia sẻ: “Buôn Con Ó hiện có 147 hộ, 556 khẩu, gần 100% là đồng bào DTTS gốc Tây Nguyên. Trước đây, bà con sống chủ yếu bằng nghề làm lúa rẫy, khai thác lâm sản phụ... nên cuộc sống gặp nhiều khó khăn (100% hộ nghèo). Sau ngày giải phóng thống nhất đất nước; đặc biệt là từ khi thành lập

huyện, được Đảng, Nhà nước quan tâm thông qua các chương trình dự án, như: 134, 135, 30a...; đến nay, cuộc sống của người dân đã có nhiều chuyển biến đáng kể”.

Với vai trò là trưởng thôn, những năm qua, ông K'Túc đã phát huy tốt tinh thần phong, gương mẫu của bản thân và gia đình, chăm lo phát triển kinh tế để từng bước nâng cao đời sống. Từ 3 ha điều, mỗi năm bình quân gia đình ông thu được trên 40 triệu đồng; riêng 1 ha cao su, hiện nay cũng chuẩn bị đến tuổi cho khai thác mù.

Do được tham gia các lớp tập huấn, chuyển giao KHKT vào sản xuất, cộng với kinh nghiệm đúc kết của bản thân, ông K'Túc không chỉ chăm lo phát triển kinh tế gia đình, mà còn chia sẻ kinh nghiệm trong sản xuất; vận động bà con không có tư tưởng trông chờ, ỷ lại, biết nỗ lực, vươn lên phát triển kinh tế...

Theo thống kê, nếu 30 năm về trước (1986), người dân vẫn sống trong cảnh đói nghèo thì đến nay (2016), toàn thôn đã có trên 60% hộ có nhà ở kiên cố; còn lại 15 hộ

nghèo, 8 hộ cận nghèo; nhiều hộ đã vươn lên khá giả, như hộ ông K'Thắng, K'Doạ, K'Dỏ (B) và bà Ka Thanh...



Chị Nguyễn Thị Bích Chuyên
Bí thư Đoàn xã Quốc Oai

10 năm công tác, trong đó có 4 năm tham gia công tác Đoàn tại địa phương, chị Nguyễn Thị Bích Chuyên - Bí thư Đoàn xã Quốc Oai (Đạ Tẻh) đã có những đóng góp thiết thực trong việc xây dựng phong trào Đoàn xã phát triển và trở thành một trong những tấm gương sáng trong công tác Đoàn ở địa phương.

Do đời sống kinh tế, xã hội ở địa phương có những khó khăn nhất định, như đoàn viên ở địa phương ít, nhiều đoàn viên, thanh niên khi tốt nghiệp đại học, cao đẳng đều đi làm xa, kinh phí hoạt động phong trào còn hạn chế..., nên việc tập hợp, thu hút đoàn viên, thanh niên tham

gia phong trào Đoàn gặp rất nhiều khó khăn. Trước thực trạng này, những năm qua, chị Nguyễn Thị Bích Chuyên cùng Ban Chấp hành Đoàn xã Quốc Oai đã xây dựng các mô hình để tập hợp, thu hút đoàn viên, thanh niên thông qua các hoạt động thể thao; tình nguyện; vệ sinh môi trường; các công trình phần việc thanh niên... Nhờ đó, đã tập hợp và thu hút đoàn viên, thanh niên tham gia phong trào Đoàn tại địa phương ngày càng đông.

Ngoài thực hiện tốt công tác Đoàn, Đoàn xã Quốc Oai còn tham gia Chương trình xây dựng nông thôn mới, như trồng hàng rào cây dâm bụt, trồng cây lạc dại dọc các tuyến đường, vệ sinh môi trường, trồng 400 cây phân tán.

Với những đóng góp cho địa phương, chị Nguyễn Thị Bích Chuyên vinh dự được UBND huyện khen thưởng: “4 năm liền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, Đảng ủy xã tặng Giấy khen có thành tích thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”...

NDONG BRUM

Không chỉ là nơi trông giữ trẻ

Những năm gần đây, trường mầm non không chỉ là nơi trông giữ trẻ mà còn trở thành môi trường giáo dục chất lượng cao, kích thích mọi tố chất, tạo tiền đề cho trẻ phát triển ở những cấp bậc học tiếp theo.

Để có được những cơ sở khang trang, sạch đẹp trong hệ thống các trường mầm non tư thực hiện nay, một phần lớn nhờ vào công tác xã hội hóa của các cơ sở tôn giáo, các Dòng tu... , điển hình ở huyện Đơn Dương - nơi có khá đông đồng bào theo đạo Công giáo. Theo ông Nguyễn Văn Kháng - Trưởng phòng Giáo dục & Đào tạo huyện Đơn Dương: Toàn huyện có 2 trường Mầm non Thiên An (xã Lạc Lâm) và Mầm non Bông Hồng (xã Lạc Xuân) cùng 10 nhóm trẻ thuộc các tôn giáo, dòng tu hiện nay đang hoạt động rất tốt. Đa số các cơ sở đều chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của ngành, tham gia đầy đủ các chương trình tập huấn chuyên môn nghiệp vụ, đảm bảo đầy đủ yêu cầu về cơ sở vật chất, trang thiết bị, đội ngũ giáo viên...; góp phần chung vào công tác chăm sóc, giáo dục trẻ trên địa bàn.

Làm thế nào để cùng ngành, địa phương giải quyết đủ chỗ học cho trẻ, nâng cao chất lượng học, môi trường học, xây dựng môi trường giáo dục thật sự thân thiện, tích cực, tạo cơ hội cho trẻ phát triển toàn diện cả về thể chất và tinh thần... là trăn trở của nữ tu Ngô Thị Kim Anh - Hiệu trưởng Trường Mầm non Thiên An, có trụ sở chính tại thôn Quỳnh Châu Đông, xã Lạc Lâm, huyện Đơn Dương.

Trường Mầm non Thiên An được thành lập năm 2010. Trường được Hội Dòng Đa Minh Rosa - Lima và Hội Phi Chính phủ (NGO) đầu tư kinh phí xây dựng hệ thống trường học với cơ sở vật chất hiện đại, thân thiện với môi trường, đáp ứng đủ tiêu chuẩn cho trẻ phát triển toàn diện. Hiện có trên 400 trẻ mầm non học bán trú tại trường, 30 cán bộ, giáo viên, 100% các phòng học đều được trang bị hệ thống tivi hiện đại 55 inch, màn hình led kết nối Internet. Toàn bộ thiết bị dạy học, đồ dùng học tập, đồ chơi trong nhà, ngoài trời đều đáp ứng yêu cầu vui chơi, học tập cho trẻ và bảo đảm an toàn.

Chúng tôi cùng đoàn công tác đi tham quan hệ thống cơ sở vật chất tại trường và cảm nhận rõ sự ngăn nắp, khoa học, hiện đại trong kết cấu, thiết kế các khu vực. Trường có đầy đủ hệ thống các phòng chức năng như: phòng giáo dục nghệ thuật, giáo dục thể chất, phòng học KidsMart, hội trường, phòng hành chính, phòng y tế, phòng nghỉ cho giáo viên, bếp một chiều, hệ thống nước sạch, khu vực lọc nước tinh khiết... đảm bảo tốt nhất nhu cầu sinh hoạt hợp vệ sinh và an toàn cho trẻ.

Nhiều năm qua, nhà trường cũng đã có nhiều biện pháp tích cực trong đổi mới phương pháp quản lý, phương pháp giảng dạy cho học sinh. Phong trào sáng tạo cải tiến đồ dùng dạy học phù hợp với hoạt động giảng dạy đã được



Hoạt động ngoài trời cho trẻ luôn được các nữ tu, giáo viên Trường MN Thiên An quan tâm. Ảnh: H.Nguyệt

giáo viên tích cực thực hiện, mang lại sự hấp dẫn, phong phú, khơi dậy tư duy sáng tạo cho trẻ. 100% cán bộ quản lý, giáo viên đều sử dụng công nghệ thông tin trong hoạt động nghiệp vụ và chăm sóc trẻ.

Đời sống của một bộ phận người dân tại xã Lạc Lâm hiện còn gặp nhiều khó khăn, một số gia đình không có điều kiện để chăm lo cho con em học tập; bên cạnh đó, công tác quy hoạch, đầu tư, tạo điều kiện nâng cao chất lượng giáo dục còn có những hạn chế nhất định, nhưng chính sự quan tâm đúng mức, kịp thời của Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện, Đảng ủy - UBND xã cùng các ban, ngành, đoàn thể của xã nên Trường Mầm non Thiên An đã không ngừng lớn mạnh về mọi mặt. Ngoài hoạt động giảng dạy, chăm sóc trẻ, Trường MN Thiên An còn làm tốt công tác an sinh xã hội. Hàng năm, trường khảo sát lập danh sách hộ nghèo, khó khăn trên địa bàn xã Lạc Lâm, chú trọng đến các hộ khó khăn người dân tộc thiểu số để thực hiện chế độ miễn, giảm học phí với mong muốn 100% các cháu trong độ tuổi mầm non được đến trường.

Trường vinh dự được Ban Thường trực UBMTTQ tỉnh khen thưởng vì là đơn vị làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục mầm non, nhiều năm liền được huyện Đơn Dương, Phòng Giáo dục Đơn Dương khen thưởng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Còn tại Trường Mầm non Bông Hồng (Lạc Xuân), Hiệu trưởng Trần Thị Ngọc Trinh cho biết: Với đặc điểm trường nằm trong thôn Diom B - nơi có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống nên học sinh chủ yếu là con em của đồng bào và

nhân dân quanh vùng. Trường có 3 lớp mẫu giáo, 2 nhóm trẻ, trên 150 học sinh theo học tại trường, đội ngũ giáo viên 100% đạt chuẩn sư phạm, trong đó có 2 giáo viên đại học sư phạm xây dựng, đầu tư đúng quy chuẩn với hệ thống trang thiết bị bàn ghế, máy tính, kệ đồ chơi, hệ thống bếp một chiều khép kín đảm bảo dinh dưỡng và hợp vệ sinh cho trẻ.

Để giáo dục kỹ năng sống cho trẻ, nhà trường đã triển khai cho các bé làm quen với môi trường sống từ những việc nhỏ nhất. Hàng tháng, tổ chức cho các em đi tham quan dã ngoại gắn liền với thiên nhiên, cây cỏ, động vật và giáo dục ý thức bảo vệ môi trường... Để trẻ phát triển toàn diện về thể chất, trí tuệ, nhanh nhẹn, khéo léo; các cô đã tập trung đầu tư dạy cho các em học môn Aerobic, tiếng Anh, Âm nhạc... Qua đó, kích thích sự đam mê, hứng khởi, sáng tạo giúp trẻ mạnh dạn, tự tin khi giao tiếp trước đám đông. Kết quả học tập hàng năm, trường luôn đạt tỷ lệ 96% bé chăm ngoan, 100% bé sạch, 95% bé khỏe ngoan và tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng, thấp còi giảm hẳn xuống còn dưới 10%... Tuy nhiên, vấn đề trăn trở nhất hiện nay của nữ tu Kim Anh cũng như tập thể giáo viên, phụ huynh học sinh trường Thiên An và Bông Hồng, đó là mong ngành giáo dục và chính quyền địa phương phê duyệt việc được nuôi dạy các cháu 5 tuổi để đảm bảo xuyên suốt quá trình giáo dục cho trẻ từ độ tuổi từ nhỏ đến lúc 5 tuổi, thuận lợi trong đi lại của phụ huynh, vì trên thực tế các tiêu chuẩn về cơ sở vật chất, đội ngũ đều đảm bảo đúng theo quy định.

HÀ NGUYỆT

Ban Dân vận Tỉnh ủy làm việc với Hội Chữ thập đỏ tỉnh

Ngày 21/11, bà Nguyễn Thị Lệ - Ủy viên BTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy cùng đoàn công tác đã đến thăm và làm việc với Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) tỉnh nhân kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Hội CTĐ Việt Nam (23/11/1946-23/11/2016)

Hiện nay, Hội CTĐ tỉnh có trên 80.000 hội viên đang sinh hoạt ở địa bàn dân cư và các chi hội; trên 90% các trường học có tổ chức hội; toàn tỉnh có trên 600 địa chỉ được giúp đỡ thường xuyên hàng tháng; các cấp Hội đã vận động xây dựng trên 170 căn nhà, sửa chữa gần 100 căn với tổng giá trị trên 6 tỷ đồng; Hội đã vận động các nhà tài trợ xây dựng được thêm 5 bếp ăn tình thương, nâng tổng số lên 7 bếp/12 huyện, thành phố.

Đặc biệt, phong trào Hiến máu tình nguyện đã đạt những thành tựu nổi bật khi 4 năm liên tục Lâm Đồng được chọn tham gia Hành trình đỏ và năm 2016 là năm đầu tiên vượt kỷ lục với 906 đơn vị máu, xếp thứ nhất trong 27 tỉnh, thành tổ chức chương trình này. Bên cạnh đó, các chương trình "Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam", cuộc vận động "Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo"... đều được thực hiện có hiệu quả.

Tại buổi làm việc, bà Nguyễn Thị Lệ ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Hội CTĐ tỉnh đã đạt được và khẳng định Hội CTĐ đã trở thành một địa chỉ nhân đạo của nhiều đối tượng khó khăn cần được giúp đỡ. Đồng thời, Trưởng Ban Dân vận bày tỏ sự tin tưởng trong thời gian tới, Hội CTĐ tỉnh sẽ hoạt động ngày càng hiệu quả, hoàn thành tốt mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, góp phần cùng cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới.

VIỆT QUYNH

ĐẠ TÊH: Trên 100 khu dân cư tham gia xây dựng "Khu dân cư văn hóa kiểu mẫu"

UBND huyện Đạ Tẻh cho biết: Để từng bước xây dựng bộ mặt nông thôn mới xanh - sạch - đẹp, từ cuối năm 2015 đến nay, trên địa bàn huyện Đạ Tẻh đã có trên 100 khu dân cư (là các thôn, tổ dân phố) ở 11 xã, thị trấn đăng ký tham gia xây dựng "Khu dân cư văn hóa kiểu mẫu".

Để phong trào thực sự có sức lan tỏa, sâu rộng, cùng với công tác tuyên truyền, vừa qua, UBND huyện Đạ Tẻh đã tổ chức đợt thi đua cao điểm để kiểm tra khu dân cư nào đạt thứ hạng cao nhất sẽ được thưởng 100 triệu đồng trong đợt kỷ niệm 30 năm thành lập huyện tới đây. Thông qua phong trào, một số khu dân cư trên địa bàn các xã Đạ Kho, An Nhơn, Quảng Trị, Triệu Hải và thị trấn Đạ Tẻh... đã thay da đổi thịt; có khuôn viên, cảnh quan khang trang, sạch đẹp, nhận thức của người dân cũng được nâng lên. Theo đó, qua 5 năm thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới đến nay, huyện Đạ Tẻh có 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới là An Nhơn, Đạ Kho và Hà Đông. Các xã còn lại đã hoàn thành từ 14 - 18 tiêu chí. Năm 2016, huyện đăng ký xây dựng thêm 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới gồm Quảng Trị, Hương Lâm và Triệu Hải.

KHÁNH PHÚC

Ga Đà Lạt đưa thêm 2 toa tàu vào sử dụng

Ngày 22/11, ông Ngô Minh Châu, Giám đốc Trung tâm Vận tải đường sắt Đà Lạt cho biết, đơn vị vừa nhập thêm 2 toa tàu do Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt phục hồi từ 2 toa tàu của tuyến đường sắt Thống Nhất để phục vụ du lịch.

Theo thiết kế, mỗi toa tàu được nhập về lần này sẽ chở được tối đa 64 hành khách, trong đó ở đầu các toa tàu có 2 khoang VIP, có sức chứa 32 người. Sở dĩ Trung tâm Vận tải đường sắt Đà Lạt nhập về 2 toa tàu lớn này là để đáp ứng nhu cầu tham quan, đi lại tuyến Đà Lạt - Trại Mát ngày càng tăng cao của du khách. Trước đây, ga Đà Lạt sử dụng 4 toa nhỏ có sức chứa mỗi toa là 20 người, tối đa cho mỗi lần chở khách chỉ được 80 người. Với 2 toa tàu lớn vừa được đưa vào sử dụng, ga Đà Lạt sẽ nâng số lượng chở khách trong mỗi lần lên trên một trăm khách.



Toa tàu được thiết kế theo dạng cố.

Ga Đà Lạt được người Pháp xây dựng từ năm 1932 đến 1938 thì hoàn thành, là nhà ga đầu mối trên tuyến đường sắt Phan Rang - Đà Lạt dài 84 km. Đến năm 1972, khi chiến tranh trở nên ác liệt, tuyến đường sắt này buộc phải ngưng hoạt động. Sau giải phóng, tuyến

đường sắt được khôi phục. Ga Đà Lạt hiện đang là điểm tham quan du lịch hấp dẫn của TP Đà Lạt. Hiện nay, nhà ga đang khai thác tuyến đường sắt Đà Lạt - Trại Mát dài 7 km nhằm mục đích du lịch.

VĂN BÁU

**156 trường hợp được khám
tầm soát bệnh lý tim mạch
miễn phí**



Làm hồ sơ phẫu thuật tim cho bệnh nhân nghèo ngay tại địa điểm khám tầm soát các bệnh lý tim mạch.

Trong 2 ngày (19 - 20/11), Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo - Người tàn tật và Trẻ mồ côi Lâm Đồng phối hợp với Bệnh viện Tim Tâm Đức TP HCM và Bệnh viện Y học Cổ truyền Phạm Ngọc Thạch Lâm Đồng, Trung tâm Y tế TP Bảo Lộc tổ chức chương trình khám sàng lọc các bệnh lý về tim mạch miễn phí cho trẻ em, học sinh và những người có những dấu hiệu của bệnh tim tại Đà Lạt và Bảo Lộc.

Chương trình đã khám cho 156 trường hợp, chỉ định mổ 15 trường hợp. Những bệnh nhân đã được phẫu thuật tim cần tái khám cũng sẽ được các bác sĩ khám và tư vấn điều trị miễn phí. Sau khi khám tầm soát, các bệnh nhân từ sơ sinh đến 21 tuổi được chỉ định phẫu thuật sẽ được Tổ chức Children Action (Thụy Sĩ) tại Việt Nam, Chương trình Nhịp Tim Việt Nam - Quỹ Tài trợ VinaCapital và Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo TP HCM tài trợ chi phí phẫu thuật tại Bệnh viện Tim Tâm Đức TP HCM.

AN NHIÊN

**Ra quân chiến dịch
truyền thông tại cộng đồng
năm 2016**

Ngày 18/11, tại Trung tâm Văn hóa huyện Đà Têh, Ban Quản lý Dự án Chăm sóc sức khỏe nhân dân tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2 phối hợp với UBND huyện, Trung tâm Y tế huyện Đà Têh tổ chức Lễ ra quân Chiến dịch truyền thông tại cộng đồng năm 2016. Mục đích của chiến dịch truyền thông tại cộng đồng với 7 chủ đề sức khỏe gồm: Chăm sóc sức khỏe sinh sản; kế hoạch hóa gia đình; chăm sóc dinh dưỡng; quyền bình đẳng giới; phòng chống bạo lực gia đình; an toàn tiêm chủng; lợi ích của BHYT.

Dự án Chăm sóc sức khỏe nhân dân các tỉnh Tây Nguyên giai đoạn 2, từ năm 2014 - 2019 do Ngân hàng Phát triển châu Á tài trợ cho 5 tỉnh Tây Nguyên: Lâm Đồng, Gia Lai, Kon Tum, Đắk Lắk và Đắk Nông. Truyền thông tại cộng đồng, hoạt động giáo dục và truyền thông nhóm nhỏ là một nội dung được Dự án Chăm sóc sức khỏe nhân dân các tỉnh Tây Nguyên giai đoạn 2 chú trọng tài trợ. Trong đó, Đà Têh, Đam Rông là 2 huyện nghèo của tỉnh Lâm Đồng được Dự án tài trợ về truyền thông giáo dục sức khỏe tại cộng đồng từ năm 2016 - 2018.

VÕ KIM HẢI

**Hiệu quả quản lý bảo vệ rừng
của BQL rừng phòng hộ Đại Ninh**

Những ngày này, Ban quản lý rừng phòng hộ (BQL RPH) Đại Ninh đang tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy rừng (PCCCR), chúng tôi tranh thủ làm việc với Giám đốc BQL Nguyễn Văn Nhẫn, anh chia sẻ: "Đơn vị đang hết sức cố gắng phát huy như mùa khô 2015 - 2016 không để xảy ra vụ cháy rừng nào anh ạ".

Theo Quyết định số 2055/QĐ - UBND ngày 30/9/2014 của UBND tỉnh Lâm Đồng, hiện BQL RPH Đại Ninh quản lý tổng diện tích rừng và đất lâm nghiệp là 13.472 ha (trong đó, rừng phòng hộ 3.500 ha và rừng sản xuất 9.972 ha).

Trong số diện tích quản lý nói trên, diện tích giao cho cá nhân tổ chức thuê 3.884 ha và đơn vị trực tiếp quản lý 9.588 ha (bao gồm trên 8 xã Hiệp An, Hiệp Thạnh, Liên Hiệp, N'thol Hạ, Bình Thạnh, Tân Hội, Tân Thành, Phú Hội và thị trấn Liên Nghĩa). Theo đó, tổng diện tích khoán 2.850,96 ha được chia ra làm hai hạng mục là: khoán bảo vệ rừng (BVR) là 1.977,45 ha với 14 tổ và 8 hộ; khoán ổn định lâu dài (theo Nghị định 135/2005/NĐ-CP) là 873,51 ha với 55 hộ và 1 tập thể. Giao khoán theo Nghị định 135/2005/NĐ-CP tính đến 10 tháng đầu năm 2016 là 1.694,91 ha, cho 120 hộ, 2 tổ chức và 4 tập thể đồng bào dân tộc thiểu số. Trong số này, diện tích có rừng 700,88 ha và diện tích không có rừng 994,03 ha. Hiện BQL RPH Đại Ninh đã trồng rừng và chăm sóc rừng trồng các năm là 841,92 ha.

Giám đốc Nguyễn Văn Nhẫn chia sẻ những kinh nghiệm: Từ nhiều năm nay, xác định công tác quản lý (QL) BVR là nhiệm vụ chính trị hàng đầu, vì vậy, đơn vị đã cùng với các tổ nhận khoán QL BVR phối hợp với Hạt kiểm lâm, UBND - Ban lâm nghiệp các xã, thị trấn tăng cường thường xuyên tuần tra, kiểm tra ngăn chặn mọi hành vi xâm hại đến rừng. Mặt khác, hàng tháng đều họp các tổ nhận khoán QL BVR để đánh giá việc thực hiện công tác QL BVR của từng thành viên trong tổ, nhằm chấn chỉnh kịp thời để quản lý tốt diện tích 2.850,96 ha thuộc chương trình chi trả dịch vụ môi trường rừng (DVMTR). Tổ đã có lịch phân công các thành viên trong tổ thường xuyên kiểm tra rừng mỗi ngày theo sự chỉ đạo của đơn vị, có sổ ghi chép tình hình diễn biến tài nguyên rừng trong phạm vi quản lý, nhằm phát hiện và ngăn chặn kịp thời



Phát huy tốt lực lượng nhóm cộng đồng nên công tác PCCCR đạt hiệu quả cao. Ảnh: Đ. Phan

mọi hành vi xâm hại đến rừng, báo cáo cho đơn vị để có biện pháp xử lý. Một kinh nghiệm nữa được BQL RPH Đại Ninh vận dụng linh hoạt là cho các hộ dân sống gần rừng và sản xuất gần rừng, giáp rừng làm bản cam kết không được lấn chiếm đất lâm nghiệp, phá rừng, hủy hoại rừng, đốt rừng và ken cây để sử dụng bằng bất cứ mục đích nào.

Tình hình vi phạm Luật BV&PTR trong 10 tháng đầu năm 2016, đơn vị phối hợp với Ban lâm nghiệp các xã và Hạt Kiểm lâm phát hiện và lập biên bản 17 vụ. Trong đó, tái lấn chiếm, lấn chiếm đất lâm nghiệp 4 vụ, diện tích 1,82 ha, so với cùng kỳ năm 2015 giảm 27 vụ với 19,76 ha. Phá rừng, ken cây hủy hoại rừng trái phép 4 vụ, diện tích 1,64 ha, so với cùng kỳ năm 2015 tăng 2 vụ với 1,22 ha. Khai thác vận chuyển lâm sản trái phép 9 vụ, khối lượng lâm sản là 8,833 m³, so với cùng kỳ năm 2015 tăng 3 vụ, nhưng khối lượng lâm sản giảm là 2,006 m³. Đặc biệt, trong suốt mùa khô năm 2015 - 2016, trên địa bàn BQL RPH Đại Ninh quản lý không để xảy ra vụ cháy rừng nào. Đối với công tác giải tỏa diện tích đất lâm nghiệp bị lấn chiếm, đơn vị phối hợp với kiểm

lâm địa bàn và UBND các xã rà soát và tham mưu cho các xã ra thông báo giải tỏa, nay đã giải tỏa được 7,1 ha (tại các xã Hiệp An, Liên Hiệp, Phú Hội).

Một nhiệm vụ khác của đơn vị là công tác lâm sinh. Theo đó, trồng rừng thay thế và trồng rừng sau giải tỏa. Đến nay, tổng diện tích trồng rừng tập trung đạt 127,4 ha (trong đó, diện tích rừng trồng thay thế và sau giải tỏa năm 2016 là 29,1 ha; trồng rừng bằng nguồn vốn tự có của hộ gia đình 98,3 ha). Diện tích chăm sóc từ năm 2013 đến nay là 109 ha. Đối với trồng rừng phân tán, đơn vị đã giao 120.000 cây cho các hộ dân để trồng cho 400 ha.

Từ nay đến cuối năm 2016, để phát huy những thành quả trong công tác QL BVR hiệu quả hơn nữa, BQL RPH Đại Ninh đã quán triệt và đang tích cực triển khai thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, biện pháp được đúc kết từ thực tiễn. Trước hết, phối hợp chặt chẽ với Hạt Kiểm lâm, UBND - Ban lâm nghiệp các xã và thị trấn tăng cường thường xuyên tuần tra, kiểm tra QL BVR; ngăn chặn và xử lý kịp thời mọi hành vi vi phạm đến Luật BV&PTR. Kiểm tra, đôn đốc các tổ nhận khoán QL BVR tuần tra, kiểm tra báo cáo kịp thời các hành vi xâm hại

đến rừng và đất lâm nghiệp để đơn vị có biện pháp xử lý. Duy trì tốt công tác tuyên truyền, vận động, cam kết những người dân sống, sản xuất gần và giáp rừng không lấn chiếm rừng và đất lâm nghiệp, không khai thác và vận chuyển lâm sản trái phép, không hủy hoại rừng để sử dụng bằng bất cứ mục đích nào. Tuyên truyền, vận động người dân trồng rừng phân tán trên đất lâm nghiệp lấn chiếm trước năm 2012.

Mặt khác, đôn đốc UBND các xã khẩn trương tiến hành giải tỏa những diện tích bị lấn chiếm đã xây dựng phương án giải tỏa. Tiếp tục rà soát diện tích đất lâm nghiệp bị lấn chiếm sau năm 2012 để lập thủ tục và tham mưu UBND các xã, thị trấn xây dựng phương án giải tỏa cây trồng và trồng lại rừng năm 2017. Nghiệm thu diện tích chi trả DVMTR năm 2016 và triển khai phương án PCCCR mùa khô 2016 - 2017.

Đối với công tác chăm sóc rừng trồng và PCCCR, triển khai chăm sóc rừng trồng năm 1, 2, 3, 4 và nghiệm thu công trình hoàn thành; kiểm tra, nghiệm thu rừng trồng phân tán theo chỉ tiêu kế hoạch được giao. Thực hiện phương án PCCCR mùa khô năm 2016 - 2017...

ĐẠO PHAN

Hội CCB Khối Các cơ quan tỉnh tặng quà cho học sinh nghèo Trường Tiểu học Đà M'Pô

Hội CCB Khối Các cơ quan tỉnh vừa đến thăm, tặng quà cho học sinh nghèo Trường Tiểu học Đà M'Pô, xã Đà R'Sal, huyện Đam Rông gồm: 1.210 cuốn vở học sinh (100, 200 trang); 500 cây bút chì, bút bi; 12 máy vi

tính; 12 áo len và 10 suất quà (500.000 đồng/suất). Tổng trị giá các hiện vật và 10 suất quà là 24 triệu đồng.

Cùng với việc tặng quà cho học sinh nghèo xã Đà R'Sal, Hội CCB Khối Các cơ quan tỉnh cũng

đã tham gia cùng Chương trình "Hoa cúc trắng" của Đài PT-TH tỉnh, tặng 1 suất quà trị giá 1 triệu đồng cho 1 học sinh nghèo của huyện Đam Rông, nâng tổng giá trị quà tặng của Hội trong đợt này lên 25 triệu đồng.

Được biết, toàn bộ kinh phí tặng quà cho học sinh nghèo huyện Đam Rông của Hội CCB Khối Các cơ quan tỉnh nói trên đều do hội viên Hội CCB trong Khối đóng góp.

HOÀNG ĐẠI HUYNH

Trao niềm vui - nhận nụ cười

Giữa những vất vả đời thường, cuộc sống hiện đại vội vã, đầu óc trong xã hội vẫn có những mảnh đời, góc khuất cần giúp đỡ. Chẳng nhiều nhận gì, chỉ cần vài manh áo, tấm chăn, cái giường hay chiếc bình thủy cũ... vậy mà thiết thực, ấm áp nhường nào. Đó là những điều ở địa chỉ 41 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 7, TP Đà Lạt đang đem lại cho những người khó khăn. Người dư mang đến và người thiếu mang về, cứ thế nụ cười và niềm vui cứ cho đi và nhận lại...

C húng tôi đến địa chỉ 41 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 7, Đà Lạt vào một ngày chớm đông. Hàng trăm áo ấm, khăn len, nón len, tất, găng tay... đang được sắp xếp ngay ngắn theo từng khu vực người lớn, trẻ em, nam - nữ, vẫn còn thơm lừng mùi mới giặt, mùi nắng quyện chặt "mùi thơm thảo" của những người tặng. Cảnh những tủ kệ để quần áo, đồ vật là những tấm bảng với những dòng chữ rất rõ ràng, ngắn gọn: "Hãy lấy thứ bạn cần", "Nhận lấy vừa đủ", "Lòng tốt là món quà"... như gói gắm cả tấm lòng chân thành của những người tặng, những mảnh đời thường.

Người quản lý ở đây cho biết: "Chúng tôi tiếp nhận quần áo, đồ gia dụng, vật dụng cá nhân, sách vở... tất cả những nhu yếu phẩm hàng ngày của những người dư, không xài đến mang tới tặng. Rồi những người khó khăn lại đến, chọn và nhận về miễn phí những thứ cần thiết cho mình. Những dịp như năm học mới thì quần áo đồng phục, sách vở, bút viết... được "cho và nhận" nhiều nhất, rồi thì mùa đông lại nhu yếu phẩm cần cho thời tiết lạnh, cứ như thế xoay vòng, nơi đây đã trở thành địa chỉ quen thuộc của những người còn khó khăn".

Chị Đặng Nguyên Phương, một trong những người thành lập nên nhóm từ thiện này chia sẻ: Ban



Trao niềm vui - nhận nụ cười. Ảnh: D.Thương

đầu nhóm thường lấy những quần áo, vật dụng của chính cá nhân mình gom lại rồi cùng nhau đến tặng những người nghèo, trẻ em vùng xa. Thế rồi, mỗi "hành trình

yêu thương" ấy lại cứ thêm một người, hai người rồi nhiều người gói thêm chút gì đó nhờ tặng cho những người khó khăn. Và ý tưởng thành lập một địa chỉ từ thiện để

tất cả những ai có đồ đạc, vật dụng không dùng mang đến đây "gởi" để những người cần đến nhận ra đời như vậy. Tuy mới thành lập chỉ vài tháng, nhưng đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của những người hảo tâm và trở thành địa chỉ của những người cần.

Người Việt thường có câu "củ người mới ta" quả không sai. Nhìn những ánh mắt rạng rỡ của những em học sinh đến tìm được quyển sách giáo khoa mình đang cần, em gái nhỏ hớn hớn ướm lên mình chiếc áo len ấm áp hay cụ bà lom khom chọn một chiếc áo khoác nâu... mới thấy hết những "nụ cười" nhận lại. Rồi thì, từng bộ bàn ghế cũ, chiếc ấm điện đun nước, đôi giày vải hay cả chiếc giường gỗ... tất cả những vật dụng bình thường nhất ấy đã trở thành niềm vui khôn tả cho người nhận.

Một điểm khác biệt mà địa chỉ từ thiện này đem lại cho những người nghèo đó là ngoài quần áo còn có các vật dụng cá nhân, đồ gia dụng, sách, vở... cũ mới đều

có. Không chỉ được nhận miễn phí những thứ đồ cần thiết mà gói ghém trong những món đồ đó còn là cả tình thương, sự chân thành của người nhận. Anh N.V.Ngọc (ở Ngõ Quyền, phường 7, Đà Lạt) nói đây cảm động: "Thật sự những nơi như thế này rất cần thiết cho những người khó khăn. Nhiều khi túng thiếu thì một manh áo, gói mì cũng quý lắm rồi. Tôi hôm nay đến đây chọn được cho con gái một áo len xanh còn mới để đi học, thật sự cảm ơn và trân trọng lắm".

Đúng như câu "slogan" mà địa chỉ từ thiện này mời mọi người đến - Trao niềm vui - nhận nụ cười, "Hãy cho đi những gì bạn dư mà người khác cần đến, hãy đến nhận những gì bạn cần mà chúng tôi có", địa chỉ từ thiện này như một địa chỉ yêu thương mà cả người tặng và người nhận gặp nhau. Hành trình trao gửi yêu thương không có gì lớn lao, chỉ là những hành động nhỏ, thường nhật mà cần thiết, ý nghĩa, chân thành. Giữa vất vả đời thường, những địa chỉ từ thiện như vậy vẫn lặng thầm mà đóng góp yêu thương, chẳng cần vĩ mô mà vẫn lan tỏa đến mọi người, bởi ở đó có hơn cả một tấm lòng.

DIỄM THƯƠNG

Những ai muốn chia sẻ với nhóm từ thiện này có thể tìm đến địa chỉ: 41 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 7, TP Đà Lạt.
Địa chỉ email: traoniemvuihannucoidalat@gmail.com; facebook: traoniemvuihannucoidalat.

Phấn đấu đưa Đạ Tẻh...

TIẾP TRANG 4

... Riêng đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số, sinh sống chủ yếu tại các khu vực như thị trấn Đạ Tẻh, xã Đạ Pal, An Nhơn, Mỹ Đức, Quốc Oai, huyện cũng đã triển khai nhiều nghị quyết chuyên đề, xây dựng nhiều đề án phát triển cụ thể dành cho các buôn đồng bào dân tộc. Hiện tại, đã có 4 dự án phát triển kinh tế phù hợp với đặc thù của từng vùng, gồm: 2 dự án về trồng cao su tập trung với diện tích 200 ha, trồng tre tầm vông với diện tích 24 ha, trồng ca cao xen dưới vườn cà phê với diện tích 10 ha. Những dự án này đang trong giai đoạn kiến thiết cơ bản và đang phát triển theo chiều hướng tốt, hứa hẹn sẽ phát huy được kết quả giảm nghèo bền vững trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đề giải quyết những vấn đề về cuộc sống trước mắt, huyện cũng đã hỗ trợ để bà con chuyển đổi cơ cấu mùa vụ, tham gia nhận khoán bảo vệ rừng...

Phóng viên: Sau Đại hội Đảng bộ huyện Đạ Tẻh lần thứ VIII, những nghị quyết chuyên đề nào đã được huyện triển khai thực hiện, thưa ông?

Ông Bùi Văn Hùng: Sau Đại hội, Huyện ủy Đạ Tẻh đã ban hành 4 nghị quyết chuyên đề để cụ thể hóa Nghị quyết của Đại hội, gồm: Nghị quyết phát triển nông nghiệp theo chiều sâu, nghị quyết tăng cường

sự lãnh đạo của Đảng trong công tác bảo vệ rừng, Nghị quyết đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và Nghị quyết về phát triển công nghiệp và tiêu thụ công nghiệp. UBND huyện Đạ Tẻh đã xây dựng các kế hoạch cụ thể để triển khai các nghị quyết này. Mục tiêu đặt ra trước mắt là phấn đấu năm 2018, huyện Đạ Tẻh sẽ đạt chuẩn đô thị văn minh, đến năm 2019 sẽ đạt chuẩn nông thôn mới; đồng thời, sẽ hoàn thành một số công trình trọng điểm như: Quảng trường trung tâm huyện, đường nội thị, mở rộng Khu dân cư 3a, mở rộng chợ trung tâm, xây dựng kết cấu nội vùng Tôn K'Long (xã Đạ Pal). Còn về lâu dài, phấn đấu thị trấn Đạ Tẻh sẽ đạt đô thị loại IV vào năm 2020, chuẩn bị các điều kiện để tách thêm xã mới là Tôn K'Long từ xã Đạ Pal...

Các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Đạ Tẻh lần thứ 8 đề ra dù còn nhiều khó khăn khi thực hiện, nhiều chỉ tiêu khá cao nhưng huyện đang nỗ lực để thực hiện tốt các mục tiêu này. Với thành quả kế thừa của 30 năm và với tốc độ phát triển như hiện nay thì tôi tin chắc rằng Đạ Tẻh sẽ sớm vươn lên, phấn đấu thoát khỏi tốp các huyện khó khăn của tỉnh như hiện nay.

Phóng viên: Xin cảm ơn ông!

HỮU SANG (thực hiện)

Thông báo v/v giải quyết hồ sơ đăng ký QSD đất

• Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;
Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ - CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Đất đai;

Vào năm 1998, hộ ông Trần Vinh có làm thủ tục sang nhượng cho ông **Trần Đức Quang** và bà **Trần Thị Thùy Linh** trú tại 289 QL 20, xã Lộc Nga, thành phố Bảo Lộc, thuộc thửa 250, tờ bản đồ 08, diện tích 1.985 m² đất nông nghiệp đã được UBND xã Lộc Nga chứng thực. Năm 1998, bà Linh chuyển mục đích sử dụng sang đất ở diện tích 300 m² một phần thửa 250 nay thửa mới 293.

Đến ngày 25 tháng 2 năm 2003, ông Trần Đức Quang và bà Trần Thị Thùy Linh, thường trú tại 289 Quốc lộ 20, xã Lộc Nga, TP Bảo Lộc có làm giấy sang nhượng cho bà Lê Uyên Phương và ông Trần Ngô Phúc Vũ, thường trú tại 161 Quốc lộ 20, xã Lộc Nga, thành phố Bảo Lộc. Thuộc thửa 293, tờ bản đồ 08, diện tích 300 m² đất ở và thửa 250 tờ bản đồ 08, diện tích 1.685m² đất nông nghiệp. Đã có giấy CNQSD đất số G178214 cấp ngày 26/9/1996, hai hộ sang nhượng đất cho nhau nhưng chưa làm thủ tục theo quy định của pháp luật. Hiện nay, hộ bà Lê Uyên Phương đang sử dụng và canh tác ổn định không có tranh chấp.

Nay UBND xã Lộc Nga thông báo sau 30 ngày kể từ ngày thông báo trên đài truyền hình Bảo Lộc, Báo Lâm Đồng và tại trụ sở UBND xã nếu không có ai tranh chấp, khiếu nại thì UBND xã sẽ lập thủ tục trình các cấp có thẩm quyền ra quyết định hủy giấy CNQSD đất số G178214 của ông **Trần Đức Quang** và bà **Trần Thị Thùy Linh** và làm thủ tục cấp lại giấy CNQSD đất cho hộ bà Lê Uyên Phương và ông Trần Ngô Phúc Vũ theo quy định của pháp luật, mọi khiếu nại thắc mắc sau này, UBND xã Lộc Nga không giải quyết.

• Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ huyện Bảo Lâm tiếp nhận và giải quyết hồ sơ đăng ký nhận QSD đất của ông **Trần Đức Vương**:

Thửa đất số 20, diện tích: 10.292 m² đất trồng cây lâu năm (CLN), tờ bản đồ 24, xã Lộc Ngãi (bản đồ cũ), theo thông tin bản đồ mới đo đạc mới, phê duyệt năm 2012 số thửa thay đổi thành 303, diện tích: 9.110,1 m², tờ bản đồ 63.

Thời hạn sử dụng đất: 10/2043.

Giấy CNQSD đất số hiệu: G 261071, số vào sổ cấp giấy: 001013/QSDĐ của ông Trần Công Sơn do UBND huyện Bảo Lâm cấp ngày 30/10/1996.

Năm 2003, ông **Trần Công Sơn** sang nhượng bằng giấy viết tay cho ông **Trần Đức Vương** nhưng chưa làm thủ tục sang nhượng theo quy định;

Vậy Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Bảo Lâm thông báo: ông **Trần Công Sơn** ở đâu đề nghị ông (bà) liên hệ với Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Bảo Lâm để được hướng dẫn giải quyết hồ sơ theo luật định.

Trong thời gian 30 ngày kể từ ngày đăng thông báo này trên các phương tiện truyền thông, nếu đơn vị không nhận được các khiếu nại, khiếu kiện, thì Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Bảo Lâm sẽ lập thủ tục đăng ký nhận QSD đất cho ông **Trần Đức Vương** tại thửa đất nêu trên theo thông tin bản đồ địa chính mới đo đạc.



Mời dự

HỘI THẢO

TƯ VẤN & TUYỂN SINH DU HỌC Anh, Úc, Mỹ, New Zealand, Canada, Thụy Sĩ

Trân trọng mời các phụ huynh và học sinh, sinh viên có quan tâm tham dự hội thảo, tổ chức tại Đà Lạt:

- Ngày: 27- 11- 2016, từ 9h- 12h sáng;
- Tại KS Mường Thanh Holiday, 42 Phan Bội Châu, Đà Lạt

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH:

1. Tư vấn chọn trường- ngành học (hơn 500 trường để chọn);
2. Trao đổi & nộp hồ sơ trực tiếp cho các trường;
3. Tư vấn học bổng 10- 50% học phí;
4. Cập nhật về chính sách visa du học, việc làm, định cư sau tốt nghiệp;
5. Giải đáp mọi thắc mắc của phụ huynh và học sinh.

CHÚNG TÔI HỖ TRỢ BẠN:

- Xin học/ xin học bổng;
- Chuẩn bị tiếng Anh cho du học;
- Xin visa du học;
- Bố trí đón, nhà ở, thăm thân, khác...

- ✓ Đa bậc học - Đa ngành học
- ✓ Hỗ trợ 200USD khi học sinh có visa
- ✓ Visa nhanh - Tỷ lệ 99%

DỊCH VỤ DU HỌC HỢP PHÁP, CHUYÊN NGHIỆP, MINH BẠCH, HIỆU QUẢ

Hotline : 0988 709 698/ 0963 049 860
Email : duhoc@ducanh.edu.vn

FB : www.facebook.com/DucAnhAT
Web : www.ducanh.edu.vn

THÔNG BÁO TÌM NHÀ ĐẦU TƯ

Tìm nhà đầu tư nhận chuyển nhượng các lô đất mặt đường Lý Thường Kiệt và Bùi Thị Xuân thuộc dự án Khu nhà ở Vinacomín tại Bảo Lộc - Lâm Đồng.

Địa chỉ: Khu P1 thuộc quy hoạch khu trung tâm mở rộng của thành phố, Phường I - thành phố Bảo Lộc.

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển nhà và hạ tầng TKV

Diện tích đất ở: 2.729,79 m²

Mọi tổ chức có đủ điều kiện, năng lực và nhu cầu vui lòng liên hệ với Công ty theo địa chỉ: Tầng 23 tòa nhà ICON4 - 243A Đê La Thành - Đống Đa - Hà Nội đến trước ngày 30/11/2016.

Điện thoại: 043.516.0186 Fax: 043.516.0285

Mobile: 0983011483 (Mr.Tuấn)/0903227649 (Mr Đứrc)

Thông báo mất giấy chứng nhận QSD đất

- Tôi: **Phạm Thị Minh Lý**

Hộ khẩu thường trú: Thôn 1 - xã Hà Lâm - Đạ Huoai - Lâm Đồng. Tôi có mất 2 (hai) giấy chứng nhận QSD đất:

1/ Giấy CNQSD đất số: CC305634 vào sổ cấp giấy số: CS 01009 được Sở Tài nguyên tỉnh Lâm Đồng cấp ngày 1/12/2015.

Thửa đất số 28, tờ bản đồ số 06, bộ bản đồ địa chính xã Hà Lâm

Diện tích thửa đất: 26.320 m² (hai mươi sáu ngàn ba trăm hai mươi mét vuông).

Mục đích sử dụng: Đất nông nghiệp trồng cây lâu năm.

2/ Giấy CNQSD đất số: CC 305633 vào sổ cấp giấy số CS 01008 được Sở Tài nguyên môi trường tỉnh Lâm Đồng cấp ngày 1/12/2015.

Thửa đất số 39, tờ bản đồ số 06, bộ bản đồ địa chính xã Hà Lâm

Diện tích thửa đất: 5.464 m² (năm ngàn bốn trăm sáu mươi tư mét vuông).

Mục đích sử dụng: Đất nông nghiệp trồng cây lâu năm.

Tôi cam đoan tính chính xác nội dung thông báo và chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật.

Thông báo mất giấy chứng nhận QSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

- Người sử dụng đất, chủ sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất:

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN RỪNG MIỀN NAM.

Địa chỉ trụ sở chính: 135 A đường Pasteur, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

Giấy chứng nhận QSD đất số: B036355, số vào sổ cấp GCN: CT00161.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty TNHH có hai thành viên trở lên.

Mã số doanh nghiệp 0306909628 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 16/01/2009, đăng ký thay đổi lần thứ 3 ngày 20/11/2012.

Thửa đất, nhà ở và tài sản gắn liền với đất

1. Thửa đất:

a) Thửa đất số: 591, tờ bản đồ số: 06; Địa chỉ: Thôn 4, xã Đạ Kho, huyện Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng; Diện tích: 2.077 m², bằng chữ: (Hai ngàn không trăm bảy mươi bảy mét vuông); Hình thức sử dụng: riêng 2.077 m², chung: không; Mục đích sử dụng: Đất cơ sở sản xuất, kinh doanh; Thời hạn sử dụng: Đến ngày 06/11/2062; Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước cho thuê đất trả tiền hàng năm.

2. Nhà ở: -/-

3. Công trình xây dựng khác: -/-

4. Rừng sản xuất là rừng trồng: -/-

5. Cây lâu năm: -/-

6. Ghi chú:

Cấp theo Quyết định thuê đất số 2318/QĐ-UBND ngày 07/11/2012 của UBND tỉnh Lâm Đồng.

Công ty cam kết và thực hiện đúng quy định của Nhà nước, chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác của nội dung thông báo trên.

Thông báo v/v giải quyết hồ sơ đăng ký QSD đất

• Xét hồ sơ đăng ký nhận chuyển nhượng QSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của ông **Hoàng Văn Nguyên**, bà **Phùng Thị Huyền**, thường trú tại thôn Trung Tâm, xã Phi Liêng, huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng. Qua xác minh hồ sơ địa chính và thực tế sử dụng đất thấy, hộ ông Đinh Tấn Long được UBND huyện Lâm Hà cấp Giấy chứng nhận QSD đất số Q567062 ngày 19/7/2000, vào sổ theo dõi số 15/364QSDĐ/391/QĐ (H), cụ thể như sau:

Thửa đất số 23, tờ bản đồ số 11, diện tích 32.678 m², mục đích sử dụng 400 m² đất ở nông thôn (ONT), 32.278 m² đất cây lâu năm (CLN), thời hạn sử dụng đất ONT lâu dài, đất CLN đến tháng 10/2043, bộ bản đồ địa chính xã Phi Liêng.

Ngày 26/1/2011, ông Đinh Tấn Long, bà Đoàn Thị Ý đăng ký tách thửa đất số 23 nêu trên thành 2 thửa đất số 480, 481.

Ngày 6/6/2011, ông Đinh Tấn Long, bà Đoàn Thị Ý đăng ký chuyển nhượng cho ông Đào Văn Duyên, bà Lê Thị Liên thửa đất số 480.

Ngày 29/9/2011, ông Đinh Tấn Long, bà Đoàn Thị Ý đăng ký tách thửa đất 481 nêu trên thành 2 thửa đất số 508, 509.

Ngày 6/12/2011, ông Đinh Tấn Long, bà Đoàn Thị Ý đã giao giấy chứng nhận nêu trên cho ông Hoàng Văn Nguyên, bà Phùng Thị Huyền để đăng ký chuyển nhượng thửa đất số 508.

Diện tích còn lại là thửa đất số 509, tờ bản đồ số 11, diện tích 13.748 m², mục đích sử dụng 400 m² đất ở nông thôn (ONT), 13.348 m² đất cây lâu năm (CLN).

Ngày 16/8/2007, ông Đinh Tấn Long, bà Đoàn Thị Ý chuyển nhượng QSDĐ cho ông Bùi Xuân Sách, bà Ngô Thị Hạnh (diện tích chuyển nhượng thuộc thửa đất số 509 nêu trên), trong quá trình sang nhượng hai bên chưa thực hiện việc chuyển nhượng QSDĐ theo quy định của pháp luật mà chỉ làm giấy tờ sang nhượng viết tay có xác nhận của UBND xã Phi Liêng.

Ngày 3/3/2012, ông Bùi Xuân Sách, bà Ngô Thị Hạnh tiếp tục chuyển nhượng QSDĐ thửa đất số 509 nêu trên cho ông Hoàng Văn Nguyên, bà Phùng Thị Huyền, trong quá trình sang nhượng hai bên chưa thực hiện việc chuyển nhượng QSDĐ theo quy định của pháp luật mà chỉ làm giấy tờ sang nhượng viết tay không có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền.

Đến nay, ông Đinh Tấn Long, bà Đoàn Thị Ý và ông Bùi Xuân Sách, bà Ngô Thị Hạnh ở đầu liên hệ với Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Đam Rông để thực hiện việc chuyển nhượng QSDĐ theo

quy định của pháp luật.

Sau 30 ngày kể từ ngày thông báo này được đăng số báo đầu tiên, nếu không có tranh chấp, khiếu nại, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Đam Rông sẽ cấp nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai, tham mưu cho Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Lâm Đồng trình Sở Tài nguyên & Môi trường cấp đổi giấy chứng nhận QSDĐ cho ông **Hoàng Văn Nguyên**, bà **Phùng Thị Huyền** (thửa đất số 509, tờ bản đồ số 11, diện tích 13.748 m², mục đích sử dụng: 400 m² đất ở nông thôn (ONT), 13.348 m² đất cây lâu năm (CLN) theo quy định của pháp luật, mọi thắc mắc sau này, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Đam Rông sẽ không chịu trách nhiệm giải quyết.

• Xét hồ sơ đăng ký nhận chuyển nhượng QSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của ông **Nguyễn Việt Hưng** thường trú tại thôn 4, xã Rô Men, huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng. Qua xác minh hồ sơ địa chính và thực tế sử dụng đất thấy, hộ bà Lê Thị Hương được UBND huyện Đam Rông cấp Giấy chứng nhận QSD đất số AĐ478779 ngày 10/8/2006, vào sổ theo dõi số H 00021/444/QĐ-UBND, chi tiết như sau:

Thửa đất số 342, tờ bản đồ số 30, bộ bản đồ địa chính xã Rô Men, diện tích 586 m², mục đích đất CLN, thời hạn sử dụng đất đến tháng 7/2056;

Ngày 9/4/2012, hộ bà Lê Thị Hương chuyển nhượng QSDĐ cho ông Nguyễn Việt Hưng, trong quá trình sang nhượng hai bên đã làm hợp đồng chuyển nhượng có chứng thực của UBND xã Rô Men nhưng chưa thực hiện đúng theo quy định của pháp luật vì trong hợp đồng chuyển nhượng chỉ có bà Lê Thị Hương ký còn các thành viên khác trong gia đình chưa ký xác nhận và bà Lê Thị Hương đã giao giấy chứng nhận QSDĐ cho ông Nguyễn Việt Hưng.

Đến nay, bà Lê Thị Hương và các thành viên trong hộ bà Lê Thị Hương ở đầu liên hệ với Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Đam Rông để thực hiện việc chuyển nhượng QSDĐ theo quy định của pháp luật.

Căn cứ theo Khoản 2, Điều 82, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP, ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai. Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Đam Rông thông báo:

Sau 30 ngày kể từ ngày thông báo này được đăng số báo đầu tiên, nếu không có tranh chấp, khiếu nại, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Đam Rông sẽ cấp nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai, tham mưu cho Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Lâm Đồng trình Sở Tài nguyên & Môi trường cấp đổi giấy chứng nhận QSDĐ cho ông **Nguyễn Việt Hưng** theo quy định của pháp luật, mọi thắc mắc sau này, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Đam Rông sẽ không chịu trách nhiệm giải quyết.